

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4642/UBND-KTTH
V/v tăng cường phát triển
thanh toán không dùng tiền
mặt trên địa bàn tỉnh Bình
Dương

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế; Cục Hải Quan.

Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 ban hành theo Quyết định 2453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/7/2011 đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan dựa vào chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện phát triển mạnh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, hệ thống Ngân hàng trên địa bàn đã chú trọng trang bị, hiện đại hoá các dịch vụ, tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, tiện ích phục vụ cho hoạt động thanh toán của nền kinh tế địa phương, cũng như từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 691 ATM, phát hành gần 2.200.000 thẻ các loại và 1.302 thiết bị POS được lắp đặt tại các điểm chấp nhận thẻ. Tuy nhiên, doanh số thanh toán qua POS trên địa bàn chưa cao, các chủ thẻ chủ yếu sử dụng thẻ để rút tiền mặt tại các ATM do thói quen thanh toán bằng tiền mặt trong đại bộ phận nhân dân.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hình thành thói quen thanh toán qua thiết bị POS trên địa bàn; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một chủ động thực hiện lồng ghép nội dung phát triển thanh toán qua thiết bị POS vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước. Đối với các đơn vị chưa thực hiện trả lương qua tài khoản chủ động phối hợp với các Tổ chức Tín dụng trên địa bàn nơi thuận tiện và đáp ứng được nhu cầu, triển khai thực hiện nghiêm túc việc mở tài khoản, trả lương qua tài khoản cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình tích cực thanh toán POS khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

3. Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện có hiệu quả chương trình nộp thuế điện tử tại bản số 4025/UBND-KTTH ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quản lý chỉ đạo các đơn vị cung ứng các dịch vụ nhiều người sử dụng như: Trường học, bệnh viện, internet, truyền hình, điện, nước, điện thoại... phối hợp với các Tổ chức tín dụng từng bước thực hiện thu phí, hóa đơn... qua thẻ thanh toán hoặc qua tài khoản thanh toán.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ chức tín dụng triển khai lắp đặt thêm thiết bị POS. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các chính sách khuyến khích, đa dạng đối với người sử dụng thẻ để thanh toán. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chấp nhận thẻ không được từ chối thanh toán bằng thẻ khi đã lắp đặt thiết bị POS, không được thu thêm phụ phí khi thanh toán bằng thẻ.

5. Cục Thuế tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, kiểm tra thực tế các đơn vị chấp nhận thẻ và xử lý các vi phạm về gian lận trốn thuế và thu phụ phí của khách hàng thanh toán qua POS.

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan Báo Bình Dương, Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương, các cơ quan thông tin đại chúng thông tin đầy đủ các tiện ích sử dụng của thẻ thanh toán qua thiết bị POS thay vì dùng thẻ để rút tiền mặt qua ATM, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát lại mạng lưới POS, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng và số lượng POS tại nhiều địa điểm trên địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thanh toán văn minh hiện đại của nhân dân trong tỉnh nhà.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký: Trần Thanh Liêm